

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3755**/UBND-NC

Hà Nam, ngày **15** tháng 12 năm 2020

V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy
và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, trường học thuộc tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian qua, tình hình cháy, nổ trên cả nước diễn biến phức tạp, xảy ra nhiều vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng cả về người và tài sản, tập trung tại các cơ sở sản xuất, kho hàng hóa trong khu công nghiệp, khu dân cư, nhà ở đơn lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar,... điển hình là vụ cháy Công ty TNHH Song Ngân tại thành phố Hà Nội ngày 06/5/2020, thiệt hại 2.100 m² nhà xưởng, làm 03 người chết; vụ cháy tại Công ty TNHH Indochine Foamtech tại tỉnh Bình Dương ngày 04/2/2020, thiệt hại 13.000 m² nhà xưởng; vụ cháy quán bar karaoke X5 tại thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc ngày 02/11/2020 làm 03 người chết.

Để tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH), ngăn chặn, giảm thiểu số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, nhất là trong mùa hanh khô, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, trường học thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ trong công tác PCCC, đặc biệt là Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy”; Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường PCCC khu dân cư; Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và các văn bản về công tác PCCC khác có liên quan.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phổ biến kiến thức, huấn luyện kỹ năng về PCCC và CNCH, trong đó tập trung tuyên truyền sâu rộng cho các đối tượng là cơ quan quản lý nhà nước, người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư, tổ dân phố và hộ gia đình nhằm nâng cao ý thức, nhận thức và tinh thần trách nhiệm đối với công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH.

Huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân về PCCC, lấy phòng ngừa là chính.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam phối hợp với các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng và tăng thời lượng đăng tải, phát sóng các tin bài, phóng sự nhất là trong "khung giờ vàng" để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật, kỹ năng về PCCC và CNCH; phản ánh đậm nét hình ảnh về các hoạt động đảm bảo an toàn PCCC, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC và CNCH; phê phán những hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về PCCC và CNCH để giáo dục, phòng ngừa chung. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như: tuyên truyền trực quan, lưu động ở những nơi đông người, chợ, trung tâm thương mại,... phát huy hiệu quả của hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn.

3. Công an tỉnh chủ trì, thường xuyên tiến hành điều tra cơ bản, nắm tình hình, chú trọng rà soát, xác định những cơ sở, địa bàn trọng điểm về PCCC nhất là các khu, cụm công nghiệp, khu dân cư, rừng, nhà ở đơn lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, các cơ sở kinh doanh dịch vụ,... để có biện pháp quản lý hiệu quả. Tổ chức kiểm tra an toàn PCCC đối với các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, qua đó đôn đốc, hướng dẫn cơ sở khắc phục kịp thời những tồn tại, thiếu sót; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không đảm bảo an toàn về PCCC.

Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCCC và CNCH, hướng dẫn các kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn cho người khi có sự cố, tai nạn, cháy, nổ xảy ra. Tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC giữa các đơn vị, cơ sở trọng điểm về PCCC, các hộ kinh doanh ở các chợ, trung tâm thương mại, nhất là kinh doanh những mặt hàng dễ cháy... Đẩy mạnh việc xây dựng, phát triển phong trào toàn dân PCCC và CNCH, triển khai nhân rộng các mô hình tiêu biểu về PCCC, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC. Tăng cường công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở, chuyên ngành.

Duy trì nghiêm túc công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là trong ngày thời tiết hanh khô; tiếp nhận thông tin, huy động nhanh nhất lực lượng, phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng. Thường xuyên tổ chức thực tập các phương án chữa cháy huy động nhiều lực lượng, phương tiện, xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn lớn.

4. Sở Công Thương tăng cường phối hợp kiểm tra công tác PCCC đối với các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động, kinh doanh hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ, đặc biệt là các cơ sở hoạt động liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp, điện, các cơ sở kinh doanh, sử dụng hóa chất... Không cấp giấy phép hoạt động, kinh doanh đối với những cơ sở, doanh nghiệp không đảm bảo các điều kiện về an toàn PCCC theo quy định của pháp luật.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện có rừng để chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm tổ chức tuần tra, canh gác tại các khu vực trọng yếu dễ xảy ra cháy rừng nhằm phát hiện sớm các điểm cháy rừng; bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ tiếp nhận và xử lý thông tin về PCCC rừng; chủ động phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, đơn vị, chủ rừng thực hiện nghiêm các biện pháp PCCC rừng trong mùa hanh khô, nhất là hướng dẫn các quy trình xử lý thực bì trồng rừng, chăm sóc rừng, vệ sinh rừng sau khai thác đảm bảo đúng quy trình về PCCC rừng. Thường xuyên kiểm tra công tác trực PCCC rừng tại hiện trường các địa phương, đơn vị, chủ rừng; kiểm tra xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật lâm nghiệp.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp tục củng cố và duy trì hoạt động hiệu quả của lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ trong hoạt động PCCC và CNCH; quan tâm đầu tư trang bị, phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng và thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc duy trì các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy, nổ tại địa phương, đơn vị quản lý. Đối với các cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ phải duy trì nghiêm túc các điều kiện an toàn PCCC và CNCH ở mức cao; thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành; quan tâm đầu tư, mua sắm trang thiết bị, phương tiện và các điều kiện khác phục vụ công tác PCCC và CNCH theo quy định, kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ khi mới phát sinh, không để xảy ra cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng.

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc Công văn này; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. ~~##~~

Nơi nhận:

- Như trên;
- C07, Bộ Công an;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: LĐVP, NC, QTTV;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
DÂN CHỦ TỊCH



Trương Quốc Huy